



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. ๐๒ ๕๒๒ ๗๕๐๕
ที่ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาครั้งกรองคุณสมบัติในการดำเนินการสรรหา ผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เรียน คณะอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แนวทาง วิธีการ และหลักเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยการรับสมัครและเสนอชื่อตามขั้นตอนและเวลาที่กำหนด การรับสมัครและเสนอชื่อได้สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ แล้วนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาครั้งกรองคุณสมบัติในการดำเนินการสรรหา ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายละเอียดตามประกาศฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(อาจารย์นภพร เชื้อขำ)

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงคุณสมบัติในการดำเนินการสรรหา
ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ดำเนินการสรรหาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาหัวหน้าหน่วยงานในระดับคณะ พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง แนวทาง วิธีการ และหลักเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ขณะนี้การดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสำเร็จลงแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ถ้อยแถลงคุณสมบัติในการดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร ดังนี้

๑. ผู้สมัคร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเลิศ อภานูหัต
๒. ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่
 - ๒.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คุณณี ศุภวรรณกุล
 - ๒.๑ อาจารย์สถาพร วีระสุนทร
 - ๒.๓ อาจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอารมณ์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์)

ประธานคณะกรรมการสรรหา

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน